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รายงานการประชุมสภาอาจารย์สมัยสามัญ 

ครั้งที่ 6 / 2564  
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 

ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี (หลังใหม่)  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
ผู้มาประชุม 
1. ประธานสภาอาจารย์     ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ    ประธานกรรมการ 
2. รองประธานสภาอาจารย์คนที่ 1  ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม้  กรรมการ 
3. รองประธานสภาอาจารย์คนที่ 2  รศ.ชาญชัย ศุภอรรถกร  กรรมการ 
4. กรรมการสภาอาจารย์   ดร.ศักดิ์สกล  ปรัสพันธ์  กรรมการ 
5. กรรมการสภาอาจารย์   ผศ.ดร.อรัญญา บุทธิจักร  กรรมการ 
6. กรรมการสภาอาจารย์   ดร.ศรัณย์ สุดใจ   กรรมการ 
7. กรรมการสภาอาจารย์   ดร.สมปอง พะมุลิลา  กรรมการ 
8. กรรมการสภาอาจารย์   รศ.ดร.รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล กรรมการ 
9. กรรมการสภาอาจารย์   ผศ.ดร.ปริวรรต สมนึก  กรรมการ 
10. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์     นายคีรีวัฒน์ จันทร์ตรี  กรรมการ 
11. รองประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์คนที่ 1 นายสุพัฒน์ เงาะปก  กรรมการ 
12. รองประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์คนที่ 2  นายฉัตรชัย พรหมนา  กรรมการ 
13. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นายไพโรจน์ แสนโสม  กรรมการ  
14. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางวิรัตน์ จันทร์ตรี  กรรมการ 
15. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นายมงคลชัย สายแวว  กรรมการ 
16. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นายเอกพงศ์ แผ่นค า  กรรมการ 
17. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางสาวกนกวรรณ ผ่องแผ้ว กรรมการ 
18. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางสาวนุชจิรา ไชยโคตร  กรรมการ 
19. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา  กรรมการ 
20. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นายภาคภูมิ โทนหงสา  กรรมการ 
21. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางนันทนา พิมพ์พันธ์  กรรมการ 
22. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นายประจันบาน อ่อนสนิท กรรมการ 
23. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางสาววิริญญา ชูราษี  กรรมการ 
24. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นายอุทัย กุจะพันธ์  กรรมการ 
25. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นายกฤษดา ฉลวยศรี  กรรมการ 

 
/26. กรรมการสภาอาจารย์… 
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26. กรรมการสภาอาจารย์   ผศ.ดร.อารี บุตรสอน  กรรมการและเลขานุการ 
                                                                                                  สภาอาจารย์ 

27. กรรมการสภาอาจารย์   นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                                                                  สภาอาจารย์ 

28. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ กรรมการและเลขานุการ 
อนุกรรมการสภาอาจารย์ 

29. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางสาวขนิษฐา จูมลี                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
อนุกรรมการสภาอาจารย์ 

ผู้ร่วมประชุม Online 
1. กรรมการสภาอาจารย์   นายชวลิต  ศิริบูรณ์  กรรมการ 
2. กรรมการสภาอาจารย์   ผศ.อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล  กรรมการ 
3. กรรมการสภาอาจารย์   นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ กรรมการ 
4. กรรมการสภาอาจารย์   ศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ กรรมการ 
5. กรรมการสภาอาจารย์   ผศ.นภาพร หงษ์ภักดี  กรรมการ 
6. กรรมการสภาอาจารย์   ดร.ขวัญชัย เกิดแดน  กรรมการ 
7. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางปาริชาติ สุรมาตย์  กรรมการ 
8. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล กรรมการ 
9. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย กรรมการ 
10. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางจุรีวรรณ สายสมาน  กรรมการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. กรรมการสภาอาจารย์   ดร.รชยา อินทนนท์  กรรมการ 
2. กรรมการสภาอาจารย์   รศ.ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ กรรมการ 
3. กรรมการสภาอาจารย์   ดร.พัชริดา ปรีเปรม  กรรมการ 
4. กรรมการสภาอาจารย์   ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล กรรมการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. สิบเอกวินัย สายงาม     เจ้าหน้าที่สภาอาจารย์ 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                      ประธานฯ แจ้งเรืองเพ่ือให้ที่ประชุมฯ เพื่อทราบ ดังนี้ 
                      1.1) ประกาศรับสมัครกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์  
                              ด้วยวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ จะครบวาระในวันที่ 5 
กันยายน 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรรมการสภาอาจารย์เข้าด ารงต าแหน่งในวาระต่อไป  และมติ 
 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 
2564 ก าหนดให้มีการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการ
และอนุกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ดังนี้ 
       วัน/เดือน/ป ี          กิจกรรม 
 16 กรกฎาคม 2564   ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้ง 
 16 – 30 กรกฎาคม 2564  ผู้รับสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 
 3 สิงหาคม 2564   ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง 
 13 และ 16 สิงหาคม 2564  วันเลือกตั้งล่วงหน้า 
 17 สิงหาคม 2564   วันเลือกตั้ง 
 18 สิงหาคม 2564   ประกาศผลผู้ได้รับเลือกตั้ง 
  ประธานฯ จึงขอความอนุเคราะห์กรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ ช่วยประชาสัมพันธ์ประกาศ
รับสมัครกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ ให้ผู้สนใจได้ทราบ และขอเชิญชวนร่วมเป็นกรรมการสภาอาจารย์และ
อนุกรรมการสภาอาจารย์ฯ ต่อไป 
                      1.2) การประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณีรับฟังเสียงจากนักศึกษา เม่ือวัน
ศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
                             ประธานฯ ได้มอบให้นายคีรีวัฒน์  จันทร์ตรี ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ รายงานผลการ
ประชุมฯร่วมกับนักศึกษาต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ จากการประชุมสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณีรับฟังเสียง
จากนักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี (หลัง
ใหม่) นั้น ได้จัดท ารายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการและนักศึกษาผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ได้อ่าน
รายงานการประชุมฯ และรับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว โดยรายงานการประชุมฯ มีประเด็นส าคัญ ๆ คือ 
1) การบริหารงานของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์   2) อุปสรรคปัญหาของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนการสอน Online (ค่าใช้จ่าย/ระบบ/วัสดุ อุปกรณ์) ที่ประกอบด้วย 2.1) การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 
2.2) ระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย 2.3) การบริหารและการน าใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ 
และ 3) การจัดสวัสดิการให้นักศึกษาโดยเร่งรัดการฉีดวัดซีนให้กับนักศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 มาตราที่ 47 วรรค 3 “บุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่ เสีย
ค่าใช้จ่าย” ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการ สภาอาจารย์ฯ จักได้จัดท าหนังสือสรุปการร่วมประชุมฯ ดังกล่าว เพ่ือน าเสนอต่อ
อธิการบดีต่อไป 
                      1.3)  หนังสือจากสโมสรนักศึกษาถึงอธิการบดีและประธานสภาอาจารย์ เรื่องแจ้ งจ านวน
นักศึกษาที่ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยฯ ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา  
                              ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าตามที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
ได้ก าหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้สถาบันการศึกษาพิจารณาด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ตามความในข้อ 4 ของประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เรื่อง  มาตรการและการเผ้าระวังการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ว่าด้วยมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และข้อที่ 5.1 ว่าด้วยการลดค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ดังนั้นสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และสโมสรนักศึกษาคณะ/วิทยาลัย ในฐานะตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้มี
หนังสือ ที่ ส.ม.อบ. 31/2564 เรื่อง ขอแจ้งจ านวนนักศึกษาท่ีประสงค์ให้มหาวิทยาลัยปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  

/ในภาคการศึกษา... 
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ในภาคการศึกษาที่ 3/2563 และปีการศึกษา 1/2564 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึงอธิการบดี และ
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยฝ่ายเลขานุการฯ การประชุมฯ ได้แนบส าเนาหนังสือดังกล่าวไว้ใน
ระบบการประชุม e-meeting ของสภาอาจารย์แล้ว และประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจักได้น าเสนอต่อ
อธิการบดีต่อไป 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
                      2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาอาจารย์ และประชุม Online สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2564 
เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564  
                     มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
                      3.1 การด าเนินงานคณะท างานด้านจรรยาบรรณและพัฒนาบุคลากร  
                            - ไม่มีวาระน าเสนอ 
                      3.2 การด าเนินงานคณะท างานด้านสวัสดิการบุคลากร  
                             - ไม่มวีาระน าเสนอ 
                      3.3 การด าเนินงานคณะท างานด้านสือ่สาร ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมความสัมพันธ์ของ
บุคลากรและนักศึกษา  
                            - ไม่มีวาระน าเสนอ 
                     3.4 การด าเนินงานคณะท างานด้านพิทักษ์สิทธิบุคลากรและนักศึกษา  
                           - ไม่มีวาระน าเสนอ 
                     3.5 การด าเนินงานคณะท างานด้านบริหารงานของมหาวิทยาลัย  
                          - ไม่มีวาระน าเสนอ 
                     3.6 การตดิตามการด าเนินโครงการต่าง ๆ ตามแผนการปฏิบัติงานของสภาอาจารย์ 
                          ประธานฯ ได้สอบถามและติดตามโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานของสภา
อาจารย์ประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1)  โครงการจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานของสภาอาจารย์ ประจ าปี 2563-2564 
โดยได้มอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ  ผ่องแผ้ว  และคณะกรรมการและอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ ที่สภาอาจารย์ได้ด าเนินการที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมข้อมูลและก าหนดหัวข้อเพ่ือจัดท า
ต่อไป  

2)  โครงการสภาอาจารย์ฯ พบปะประชาคม โดยที่ประชุมฯ ได้ให้ความคิดเห็นในการ
ด าเนินการในเรื่องดังกล่าว ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ในรูปแบบการ Online 
ผ่านระบบ Zoom meeting และมอบหมายให้ นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สภา
อาจารย์ และนายฉัตรชัย พรหมนา รองประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ คนที่ 1  จัดท าโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติจาก
อธิการบดี โดยในเบื้องต้นได้ก าหนดด าเนินการช่วงระหว่างวันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. 
โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัยของรัฐ และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยในก ากับฯ มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้  ดร. จริศักดิ์   บางท่าไม้  รองประธานสภาอาจารย์คนที่ 1  

/ประสาน.... 
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ประสานกับวิทยากรที่มีความความเหมาะสม และให้ฝ่ายเลขานุการท าหนังสือเชิญอธิการบดี รองอธิการฝ่ายทรัพยากร
มนุษย ์และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังโครงการดังกล่าว 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
                     4.1 การลาประชุมของกรรมการ และอนุกรรมการสภาอาจารย์  
                            1. ดร.รชยา   อินทนนท์  ติดราชการ 

       2. รศ.ดร.สุภาวณีย ์  อมรจิตรสุวรรณ   ติดราชการ 
       3. ดร.อนุวัฒน์   วัฒนพิชญากูล  ติดราชการ 
       4. ดร.พัชริดา   ปรีเปรม   ติดราชการ 

                            มติที่ประชุม : รับทราบ  
                      4.2 การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
                             ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งที่ผ่านมา ไม่เรื่องที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับประชาคม นอกจากเรื่องการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงไม่มีเรื่องเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมฯ 
                      4.3 การประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)  
                             - ไม่ม ี
                      4.4 กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  
                             - ไม่มีเรื่องน าเสนอ 
                      4.5 การประชมุคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.)  
                             1) แนวทางการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยและการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
                                 ประธานฯ ได้แจ้งความเป็นมาถึงแนวทางการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยและการ
จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ให้ที่ประชุมฯ ทราบตามเอกสารประกอบที่ 1 ที่แนบไว้ในระบบการประชุม e-meeting  
ของสภาอาจารย์ พร้อมได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่ามหาวิทยาลัยได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง การก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...  ตามเอกสารประกอบที่ 2 และ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...  เพ่ือให้คณะกรรมการ 
ก.บ.บ. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเพ่ือจักได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ทั้งนี้มีคณะกรรมการและ
อนุกรรมการสภาอาจารย์ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
                                 1) ขอให้มหาวิทยาลัยคืนเงินที่เหลือจากการกันเข้าสมทบประกันสังคม 750 บาท และที่
กันเข้ากองทุนทดแทน 40 บาท คืนให้พนักงานฯ เว้นแต่ว่ามหาวิทยาลัยจะน าไปจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการเกื้อกูล ที่
ไม่ใช่กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นกองทุนสมัครใจ เพ่ือให้สอดคล้องกับค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ว่าการกันเงิน
ของพนักงานฯ จะต้องน าไปจัดสวัสดิการให้พนักงานไม่น้อยกว่าเงินที่หักไปเท่านั้น แต่ถ้ามหาวิทยาลัยน าเงินส่วนนี้ไป
เข้ากองทุนส ารอง ซึ่งเป็นกองทุนสมัครใจ แล้วมีพนักงานฯ ไม่สมัครใจเข้ากองทุนดังกล่าว จะขัดแย้งกับค าพิพากษา  
                                 2) ขอให้มหาวิทยาลัยชี้แจ้งว่า เพราะเหตุใด มหาวิทยาลัยจึงไม่จ่ายสมทบประกันสังคมให้
พนักงานกลุ่มที่บรรจุหรือได้ปรับวุฒิหลังตุลาคม 2555 แต่สามารถจ่ายสมทบให้กับผู้ที่บรรจุหรือได้ปรับวุฒิก่อนตุลาคม 
2555 ได้ ซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง  
                                 3) ขอให้มหาวิทยาลัยชี้แจงว่าจะลดความเหลื่อมล้ าส าหรับกลุ่มที่ไม่ได้รับให้ปรับฐานเงิน
ตามบัญชีข้าราชการในปี 2555 และ 2556 อย่างไร เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับพนักงานฯ ทุกกลุ่มอย่างเท่า
เทียมกัน 

/ทั้งนี้ประธานฯ... 



หน้า 6 จาก 9 
 

รายงานการประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมยัสามัญ ครั้งที่ 6/2564 วันศุกรท์ี ่23 กรกฎาคม ๒๕๖4 
 

                ทั้งนี้ประธานฯ จักได้ด าเนินการน าข้อเสนอแนะของกรรมการและอนุกรรมการสภา
อาจารย์ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
                             2) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาออกจากราชการ 
                                  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้อนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลาออกจาก
ราชการ จ านวน 3 ราย ดังนี้  
                                 ๑. นางเสาวนิตย์ มีสวัสดิ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งนักแนะแนว
การศึกษาและอาชีพช านาญการ เลขท่ีประจ าต าแหน่งที่ 330 สังกัดส านักงานพัฒนานักศึกษา ส านักงาน อธิการบดีขอ
ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือไปประกอบอาชีพส่วนตัว  
                                 ๒. นายตรีภพ เดชภิมล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งนักแนะแนว
การศึกษาและอาชีพช านาญการพิเศษ เลขท่ีประจ าต าแหน่งที่ 61 สังกัดส านักงานพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี
ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕64 เพ่ือไปประกอบอาชีพส่วนตัว  
                                3. นางสายสุนี ชัยมงคล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ เลขที่
ประจ าต าแหน่งที่ 547 สังกัดส านักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือไปดูแลครอบครัว 
                     4.6 จากกรรมการสภาอาจารย์  
                             - ไม่มวีาระน าเสนอ 
                     4.7 จากที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)  
                            นายคีรีวัฒน์  จันทร์ตรี ประธานอนุกรรมสภาอาจารย์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ โดยมีประเด็น
ส าคัญ ๆ ดังนี้ 
                            1) การจัดประชุมวิชาการ ที่ประขุมสภาข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
(ปขมท.) ประจ าปี 2564  
                                1.1) กรรมกรรมการบริหาร ปขมท. ได้ก าหนดจัดการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี 
2564  ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เพียง 1 วัน  ซึ่งมีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ โดย
ด าเนินการประชุมฯ ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting ในหัวข้อ “กลวิธีเสริมสร้างพัฒนาทักษะเชิงรุกสู่
การท างานในยุคดิจิทัลวิถีใหม่ (How to Upskill Reskill for Proactive Performances in the New Normal 
Digital Era)” โดยมีการบรรยายพิเศษจากวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 2 ท่าน คือ ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายก
สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง  วิธีสร้างความส าเร็จและเป็นที่ยอมรับใน
ยุค New Normal : Driving performance and recognition in the new normal และ อาจารย์จุลชัย จุล
เจือ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บรรยายเรื่อง How to Upskill and Reskill for Proactive 
Performances in the New normal and Digital Era 
                                1.2) การมอบรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2563 และ 
2564 จะน าไปรวมกับการจัดประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี 2565 ซ่ึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพจัด
ประชุมวิชาการฯ 
                           2) การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2564  
                               ด้วยที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จะ
ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถ และมีผลงานดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์ ได้อุทิศตนในการปฏิบัติงาน หรือสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์แก่  สถาบันอุดมศึกษา สังคม และ
ประเทศชาติในด้านต่าง ๆ จ านวน ๕ ด้าน คือ ด้านบริการดีเด่น  ด้านบริหารดีเด่น  ด้านวิชาชีพดีเด่น ด้านสร้างสรรค์- 

/นวัตกรรมดีเด่น.. 
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นวัตกรรมดีเด่น และด้านลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างอันดีแก่บุคลากรสายสนับสนุนใน
สถาบันอุดมศึกษาสืบไป โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ จะได้รับเข็ม ปขมท. ทองค า พร้อมเกียรติบัตรในงานประชุม
วิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 รวมทั้งจะประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านทางเว็บไซต์ ปขมท. 
www.council-uast.com และสื่อต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ปขมท. จึงขอ
ความกรุณาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาเสนอชื่อและประวัติของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติตาม
ประกาศฯ ข้างต้น พร้อมจัดท ารายละเอียดผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อตามแบบที่ส่งมาด้วย โดยให้สแกนเอกสาร
ทั้งหมดลงใน Flash Drive พร้อมต้นฉบับจ านวนอย่างละ ๑ ชุด น าส่งถึง คุณปัทมา จักษุรัตน์ ส านักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
ภายใน วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 หากพ้นเวลาที่ก าหนด ถือว่ามหาวิทยาลัยนั้น ๆ สละสิทธิ์ในการเสนอชื่อ โดยถือ 
วันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
   ทั้งนี้ ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ และฝ่ายเลขานุการ จักได้มีหนังสือขอเชิญชวนให้
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก พิจารณาเสนอรายชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงาน
ดีเด่น แห่งชาติ ปขมท. ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๖4 ต่อไป 
                           3) ปขมท. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบ Online      
                             เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ชุด
ที่ 1 และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ขอเชิญบุคลากรสาย
สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เส้นทางนักประดิษฐ์สู่งานวิเคราะห์เชิง
วิศวกรรม” ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud 
meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  อีกทั้ งยังเป็นการสร้างเครือข่ายของบุคลากรสายสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
สถาบันอุดมศึกษาอันจะน ามาสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาผลงาน และพัฒนาองค์กรต่อไป โดยสมัครอบรมฟร ี
รูปแบบ Online ที ่http://www.council-uast.com สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ คุณเสาวคนธ์  ต่วนเทศ โทร. 089-
843-9890 หรือ e-mail : council.staff123@gmail.com รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 8 กันยายน 2564 
                     4.8 จากอนุกรรมการสภาอาจารย ์ 
                            - ไม่มีวาระน าเสนอ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

5.1  การติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภาอาจารย์ ครั้งท่ี 5/2564  
                             ผศ.ดร.อารี  บุตรสอน กรรมการสภาอาจารย์และเลขานุการสภาอาจารย์ ได้แจ้งที่ประชุมฯ ให้
ทราบว่า จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาอาจารย์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 ดังนี้  

1. หนังสือถึงนายากสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี 
1) หนังสือถึงอธิการบดี เกี่ยวกับการประชุมสภาอาจารย์ กรณีรับฟังเสียงจากนักศึกษา  

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี (หลังใหม่) นั้น ได้จัดท า
เรียบร้อยแล้ว และจักได้น าเสนออธิการบดีต่อไป 

2) หนังสือถึงอธิการบดี เรื่อง ขอความคิดเห็นการจัดการด้านสาธารณูปโภคส าหรับบุคลากร
และนักศึกษา 

 
/3) การรวบรวม... 
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3) การรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมการด้านการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 เพ่ือ
น าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี โดยมอบหมายให้คณะท างานด้านพิทักษ์สิทธิบุคลากรและนักศึกษา ซึ่งมี 
ดร.ขวัญชัย  เกิดแดน เป็นประธานคณะท างาน ด าเนินการต่อไป 

2. การด าเนินงานด้านบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ 
ที่ประชุมฯ มอบให้คณะท างานด้านการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ที่มี ดร.อนุวัฒน์ 

วัฒนพิชญากูล เป็นประธาน  ประธานสภาอาจารย์  รองประธานสภาอาจารย์คนที่ 1 และ คนที่ 2  รศ.ดร.สุภาวณีย์ 
อมรจิตสุวรรณ  และ นายฉัตรชัย พรหมนา ด าเนินการรวบรวมข้อคิดเห็นจากบุคลากรมหาวิทยาลัยในการด าเนินการ
แก้ไขข้อบังคับการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  นายกสภา
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข ์ประจ ามหาวิทยาลัย ดังนี้  

1) อาจพิจารณาเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพ่ือให้ค าแนะน า 
2) รวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เพ่ือเปรียบเทียบและจัดท า  (ร่าง) ระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3) น าเสนอต่อที่ประชุมสภาอาจารย์ภายใน 45 วัน (15 สิงหาคม 2564) เพ่ือวิเคราะห์

และน าเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
ทั้งนี้หากด าเนินการเรียบร้อยและเสร็จแล้วให้น าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ ในครั้งต่อไป 

3. การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) 
                               คณะกรรมการสภาอาจารย์ได้เสนอแนวทางผ่านการประชุม ก.บ.บ. ให้คณะท างานทบทวน
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องการขอรับการจัดสรรงบประมาณส าหรับการปรับเพ่ิมเงินเดือนในอัตรา 
1.5/1.7 และเงินสวัสดิการต่าง ๆ ซึ่งจะเสนอขอในงบประมาณปี พ.ศ. 2565  จากส านักงบประมาณ และขอให้
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาทบทวนจ่ายเงินพนักงานฯ ในอัตรา 1.5/1.7 ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป 

4. การเตรียมข้อมูลเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
                               คณะกรรมการสภาอาจารย์เสนอให้กรรมการทบทวนเงินเดือนฯ จัดท าแผนการด าเนินการ
การจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้ชัดเจนก่อนน าเสนอกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) เพ่ือน าเสนอและขออนุมัติ
ให้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพต่อสภามหาวิทยาลัยตามข้ันตอนต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
                      6.1 การจัดสรรวัดซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 (COVID-19)  
         นายฉัตรชัย  พรหมนา รองประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์คนที่ 2 ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า 
จากที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 (COVID-19) ตามความละเอียดที่ทราบแล้วนั้น และในการฉีด
วัคซีนเพ่ือป้องกันโรคดังกล่าวนั้น  กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้มีการฉีดวัคซีนเป็นแบบไขว้ชนิดกันนั้น มีนักศึกษา
นักศึกษาที่เตรียมตัวออกฝึกงานและบุคลากรในมหาวิทยาลัย  ยังมีความไม่มั่นใจในนโยบายดังกล่าว และไม่มีความ
มั่นใจในวัคซีนชนิดที่จะน ามาฉีดไขว้นั้น    ดังนั้นจึงอยากทราบความคิดเห็นจากทางมหาวิทยาลัยฯ    ซึ่งโรงพยาบาล 

/มหาวิทยาลัย... 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนในเดือนสิงหาคม 2564 นี้ โดยมีการสอบถามว่าจะมีการบริหารจัดการ
การจัดฉีดวัคซีนอย่างไร มีวัคซีนทางเลือกอ่ืน ๆ ที่สามารถเลือกฉีดเองได้หรือไม่อย่างไร เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อ
ชีวิต  ที่ประชุมฯ ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึงข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ และได้น ามาเพ่ือเป็นข้อมูล ดังนั้นที่
ประชุมฯ จึงให้สภาอาจารย์ฯ จัดท าหนังสือถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือขอความชี้แจงเกี่ยวกับการจัดสรรวัคซีนและ
การฉีดวัคซีนในกรณีดังกล่าว โดยมอบให้เลขานุการสภาอาจารย์รับผิดชอบด าเนินการต่อไป 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอแนะเพ่ือด าเนินการ  
 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.  
 
 
 

(นางสาวขนิษฐา  จูมลี) 
ผู้ช่วยเลขานุการ อนุกรรมการสภาอาจารย์ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
  

 
 
 

(นายคีรีวัฒน์ จันทร์ตรี)  
ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม (๑) 

 
 
 

ผศ.ดร.อารี บุตรสอน  
เลขานุการสภาสภาอาจารย์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม (๒) 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุมประชุมสภาอาจารย์ 

ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2564 
 
 

 
(ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ) 
ประธานสภาอาจารย์ 


